
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567  
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น. 

ณ   ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
------------------------------ 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
2. นายธาดา ชาติประสพ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
3. นายบุญมั่น บุญรอดดวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 1 
4. นางต๋อย เตียงนิล     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 1 
5. นายสัมฤทธิ์ จำเนียรกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 1 
6. นายทิวากร พรมเมล์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 1 
7. นางสมพิศ จังอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 1 
8. นายประทีป ม่านทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 2 
9. นางประนาด สวัสดี    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 2 

10. นายสนทยา เภสัชชะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 2 
11. นายอาทิตย์ คงสืบชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 2 
12. นายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 2 
13. นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์ เลขานุการสภาเทศบาลฯตำบลหนองปล่อง 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง 
2. นายละไม พวงมาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง 
3. นายชูชีพ ตุ่นวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง 
4. นายแล บุญรอดดวง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง 
5. 
6 

นางสาวสุกันยา  ฉิมโพธิ์กลาง      
พันจ่าเอกอนุชา  อารีรัมย์ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาลฯ 

7. นางเบญจมาศ   คงสืบชาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นางสาวสนทยา คงสืบชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. นายสมเกียรติ   ชูประทีป นายช่างโยธาชำนาญงาน 

10. นางสาวอารีรัตน์  เข็มบุบผา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
11. นายสุวัฒน์ ประทุมเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
12. นายสุประพัฒน์ มีแย้มภักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

   13.  นางสาวพรทิพย์  ชำนิพันธ์             ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 

/ เริ่มประชุม ... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่องครบองค์ประชุมแล้ว 
ขอเรียนเชิญนายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 
4/2567 โดยนายกเทศมนตรีมีการประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2567 จึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
 2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1  

ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีเทศบาลตำบลหนองปล่อง ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแตว่ันที่ 10 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 
2567 ในการประชุม ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2567 ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้จัดทำสำเนาบันทึกรายงานการประชุม 
ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จำนวน 13 หน้า และส่งให้สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น   
 ขอสอบถามอีกครั้งว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรทีจ่ะมีการแก้ไข
บันทึกรายงานการประชุม ทีไ่ด้ตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง หรืออาจตกหล่น
ทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม           มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง    
                                                    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 3.1 การพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีคณะผู้บริหารได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
ได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ 
ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 ตามร่างเดิม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565     

        / ข้อ 51... 
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 ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา 
เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย 
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก  

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติ 
ในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา 
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น 
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ 
ระงับไว้เท่านั้น 

นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อทุกท่านได้รับทราบระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องตามที่ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอเชิญประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติรายงานผลการพิจารณา 

นายอภิวัฒน์  ด้วงมาลา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้า 
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2568 ตามที่สภา 
เทศบาลตำบลหนองปล่อง ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวนัพฤหับดี ที่ 15 สิงหาคม 2567 การพิจารณาในวาระ
ที่ 1 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน ร่วมเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกำหนดรับคำแปรญัตติ ระหว่างวนัที่ 16 – 18  สิงหาคม 
2567 เวลา 08.30 น. -  เวลา 16.30 น. นั้น ขอเรียนว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด ยื่นประสงค์ขอแปรญัตติและคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันแล้ว มีมติยืนคงไว้
ในร่างเดิมที่คณะผู้บริหารได้เสนอมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ไม่มี
คณะกรรมการท่านใดขอสงวนคำแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขและให้คงร่างเดิมตาม              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ครับ 

นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สภาได้รับทราบการรายงานจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนไปแล้วนั้น ไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  
และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวนความเห็นขอแปรญัตติ ถือว่าร่างของ 
คณะผู้บริหารเสนอมามีเพียงร่างเดียว  

           / ประธานสภา.... 
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นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาเทศบาลแจ้งเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมสมาชิกฯ  
มีทั้งหมด 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ต่อไปขออนุญาตถามมติที่ประชุมใน 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด พิจารณาแล้วเห็นชอบให้
คงร่างเดิมเทศบัญญัติงบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง                            
                                                                                                           

นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

 3.2 การพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ในวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบในการตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติหรือไม่  

นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควร 
จะให้มีการอภิปรายเพ่ิมเติมอีก 

มติที่ประชุม           - ไม่มี -                                                                    
                                                                                                           

นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อสมาชิกสภาไม่มีเรื่องอภิปรายเพิ่มเติม ประธานสภาเทศบาลฯ 
แจ้งเลขานุการสภาเทศบาลฯ นับองค์ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีทั้งหมด 
12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับผมขอถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่า 
ท่านเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ได้ผ่านวาระท่ี 1 และวาระที่ 2 มาแล้ว มีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2568 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2568 กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม           มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   . 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง                      

 

 

/ บัดนี้การ ... 
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นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ
ประธานสภาเทศบาลฯ 

บัดนี้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ผ่านการพิจารณามาครบทั้ง 3 วาระแล้ว  
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง ตลอดจนคณะผู้บริหารและท่านปลัดเทศบาลฯ
ได้กล่าวเพ่ิมเติม 

นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ในนาม 
ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปล่อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีมติเห็นชอบ
ต่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 
ขอยืนยันว่าจะดำเนินการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน 
โดยแท้จริง สมดังที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผมและคณะผู้บริหารขอขอบคุณ 
ทุกท่านอีกครั้ง 

นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มี
มติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จ 
และส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
นั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  
ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป  
แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วย
เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่าง 
เทศบัญญัติเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่  
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับ 
เป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาล 
ไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของ 
สมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ในส่วนของการดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งในส่วนของสภาเทศบาลได้ดำเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว ในนามของเทศบาลตำบลหนองปล่องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
เทศบาลทุกท่านครับ       
3.2 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้อ่านญัตติและระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
 
       /เรื่องญัตติ.... 
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นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปล่องนายกเทศมนตรี ตำบลหนองปล่อง 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล 
 หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ในการใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลตำบลหนองปล่อง จำนวน ๓ ,๕๖๙ ,๙๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยกัลยา หมู่ที่ ๔ บ้านตาเหล็ง ตำบลหนอง
ปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ย
ตกแต่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔9,๙๐๐ บาทโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 
๒.รถตักหน้าขุดหลัง ขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน 
งบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐.- บาทครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนอง
ปล่อง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ 
 เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตำบลหนองปล่อง ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลหนองปล่องให้เจริญยิ่งขึ้น 
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล โดย
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 ซึ่งเทศบาลตำบลหนองปล่องมีเงินสะสมเพียงพอในการดำเนิน
โครงการดังกล่าว 
 เพ่ือความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญท่านปลัดเทศบาลทำหน้าที่                   
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่องได้กล่าวชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ
ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลทำหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ขออนุญาตเรียนชี้แจงญัตติขออนุมัติใช้
จ่ ายเงินสะสมจำนวน 2  รายการ งบประมาณ     3 ,569 ,900 บาท                        
โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเก็บเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
 
       / ได้ส่งเงินสมทบ.. 
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นางเบญจมาศ  คงสืบชาติ 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายทิวากร  พรมเมล์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
  
 
 
 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
 (3) ให้นำเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
 สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว เทศบาลตำบล 
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่าย เงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวเพ่ือ
ความเข้าใจในรายละเอียดสถานะ เงินสะสมขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สภาฯรับทราบครับ 
 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน     
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567  

 เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 22 
สิงหาคม  2567 จำนวน 25,067,112.69 บาท 
 หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ อปท.    3,179,320.35 บาท 
 หัก สำรองตามระเบียบ   
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน  4,200,000.00      บาท 
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  6,000,000.00   บาท 
รวม         10,200,000.00   บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักเงินสมทบ
กองทุนฯ    11,687,792.34   บาท 
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน 1,908,000.00   บาท 
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 
     28,643.33   บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ 
  ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567   9,808,435.67   บาท 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายการใช้จ่ายเงินสะสม 
โครงการที่ 1 หรือไม่ครับเชิญ สท.ทิวากร พรมเมล์ สมาชิกสภาเทศบาล  
เขตท่ี 1 ครับ 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายทิวากร พรมเมล์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองปล่อง เขต 1 กระผมเห็นด้วยที่คณะผู้บริหารเสนอโครงการใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 1 ซอยกัลยา หมู่ที่ 4 เนื่องจากมีการไปขออุทิศที่ดิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  
 
       /มีสมาชิก.... 
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นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายทิวากร  พรมเมล์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายสนทยา  เภสัชชะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายธาดา ชาติประสพ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์อภิปรายเพ่ิมเติมโครงการที่ 1 อีก
หรือไม่ครับ 

- ไม่มี  -  
ต่อไปเป็นการอภิปรายเพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 2 มี 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ สท.ทิวากร 
พรมเมล์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 1 ครับ 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายทิวากร พรมเมล์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองปล่อง เขต 1 ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาพิจารณา
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ งบประมาณ 3,520,000 บาท 
นั้น กระผมเห็นว่ายังมีความจำเป็นอยู่ครับ แต่หากเปรียบเทียบกับงบประมาณที่
จะต้องจัดซื้อค่อนข้างมากหากนำงบประมาณจำนวนดังกล่าวมาดำเนินการทำ
ถนนในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองปล่องจะเป็นการสมควรมากกว่าหรือไม่ และคงจะ
ดำเนินการสร้างถนนได้หลายเส้นทาง กระผมเห็นควรให้จัดซื้อรถกู้ชีพ EMS                    
มารับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนหากมี
งบประมาณสามารถดำเนินการได้ครับ 
 ต่อไปเป็นการอภปรายเพ่ิมเติมการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่  2                      
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญ สท.สนทยา 
เภสัชชะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 2 ครับ 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายสนทยา เภสัชชะ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองปล่อง เขต 2 โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
งบประมาณ 3,520,000 บาท โดยใช้จ่ายเงินสะสม หากจะนำงบประมาณมา
จัดซื้อรถกระผมไม่เห็นด้วยครับ กระผมเห็นว่าการดำเนินการบางอย่างประชาชน
สามารถรอได้หากมีงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากผู้บริหารนำเงินจำนวนที่นำมาจัดซื้อรถ
มาดำเนินการทำถนนที่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนหรือ
งบประมาณจากเทศบัญญัติครับ และหากจะดำเนินการจัดซื้ อควรนำเงิน
งบประมาณจากส่วนอื่นมาดำเนินการจัดซื้อครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดอภิปรายเพ่ิม เติม อีกหรือไม่ครับ                     
เชิญ สท. ธาดา ชาติประสพ รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายธาดา ชาติประสพ รองประธานสภา
เทศบาล กระผมเห็นด้วยกับการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 
เนื่องจากพ้ืนที่ เขต 1 มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการระบาย
น้ำหากมีการจัดซื้อรถเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เช่นการระบายน้ำเข้าสู่ทุ่ง
นาได้อย่างทันท่วงทีครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดอภิปรายเพ่ิม เติม อีกหรือไม่ครับ                     
เชิญ สท. อภิวัฒน์ ด้วงมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ครับ 
 
       / เรียนท่าน..... 
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นายอภิวัฒน์  ด้วงมาลา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายบุญมั่น บุญรอดดวง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
มติที่ประชุม 
นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายอภิวัฒน์  ด้วงมาลา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายอภิวัฒน์  ด้วงมาลา สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอมาเพ่ือให้สภาได้พิจารณาใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน งบประมาณ 3,520,000 
บาท นั้น กระผมอยากให้มองถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ และความเป็น
รูปธรรม โดยสภาได้เคยพิจารณาอนุมัติกู้เงินจากสมาคมสันนิบาตเทศบาล แต่ติด
ปัญหาข้อยุ่งยากทางเอกสารที่จะต้องจัดส่งกับหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติกู้ ซึ่ง
ขัดแย้งกับจุดประสงค์การดูแลประชาชน หากท่านนำเงินงบประมาณ จำนวน 
3,520,000 มาดำเนินการทำถนนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากมี
ถนนที่ขอเงินอุดหนุนที่ไม่ได้รับการอนุมัติหลายสายที่ตกหล่นไปมาดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นการดีกว่าหรือไม่ครับ ขอให้ผู้บริหารพิจารณาส่วนนี้ด้วย
ครับ  ขอบคุณครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดอภิปรายเพ่ิม เติม อีกหรือไม่ครับ                     
เชิญ สท. อภิวัฒน์ ด้วงมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ครับ 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายบุญมั่น บุญรอดดวง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 กระผมเห็นว่าการจัดซื้อรถกู้ชีพ EMS แทนการจัดซื้อรถตักหน้า
ขุดหลัง เพ่ือดูและพ่ีน้องประชาชนและเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
เนื่องจากเม่ือถึงเทศกาล สงกรานต์ ปีใหม่ จะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้ง หากมีรถ
กู้ชีพไว้ประจำเทศบาลจะเป็นการดีมากครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ      
 

- ไม่มี -     
  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญเลขานุการสภา 

เทศบาลอธิบายเหตุผลความจำเป็นอีกครั้งครับ        
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ
ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลทำหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง สภาเทศบาลตำบลหนองปล่องได้มี
การอนุมัติให้กู้เงินเพ่ือจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังเมื่อปี 2565 แล้ว และจังหวัดได้
ขอเอกสารเพ่ิมเติมจำนวนมากประกอบกับการกู้เงินนั้นต้องมีดอกเบี้ยทุกๆปี 
ผู้บริหารจึงเห็นควรนำโครงการจัดซื้อรถฯเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566 เพ่ือ
ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นสามารถอนุมัติได้เพียงรถ
ขยะและรถดับเพลิง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
ทันท่วงทีเห็นควรมีการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเบื้องต้นครับ     
 เพ่ือความชัดเจนในการพิจารณาขอถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประสงค์จะลงมติเห็นชอบทีละโครงการหรือไม่ครับ เชิญสมาชิกสภาครับ 
 เชิญท่าน สท อภิวัฒน์ ด้วงมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายอภิวัฒน์  ด้วงมาลา สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เห็นควรมีการลงมติทีละโครงการครับ 
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นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประธานสภาเทศบาลฯแจ้งเลขานุการสภาเทศบาลฯ นับองค์ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีทั้งหมด 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับขอถามมติที่
ประชุมสภาเทศบาลเห็นควรมีการลงมติทีละโครงการหรือไม่ครับ ท่านใดเห็น
ด้วยกับท่าน สท.อภิวัฒน์ กรุณายกมือครับ 
 เห็นด้วย     11  ท่าน 
 งดออกเสียง    1  ท่าน 
 สมาชิกสภาเทศบาลเห็นควรมีการลงมติท่ีทีละโครงการครับ 
 ประธานสภาเทศบาลฯแจ้งเลขานุการสภาเทศบาลฯ นับองค์ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีทั้งหมด 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ ขอถามมติที่
ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยกับโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ชอยกัลยา หมู่ที่ ๔ บ้านตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดย งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่ง ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔9,๙๐๐ บาทโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นด้วยกรุณายกมือครับ 
 เห็นด้วย     11   ท่าน 
 งดออกเสียง    1  ท่าน 
 สมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วยกับ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก                   
ชอยกัลยา หมู่ที่ ๔ บ้านตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ประธานสภาเทศบาลฯแจ้งเลขานุการสภาเทศบาลฯ นับองค์ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีทั้งหมด 12 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ ขอถามมติที่
ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยกับการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง               
ขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก
งบประมาณ  ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑  คัน  งบประมาณ 
๓ ,๕๒๐ ,๐๐๐.- บาท ครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองปล่อง                  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วย
กรุณายกมือครับ 
 เห็นด้วย     5   ท่าน 
 ไม่เห็นด้วย  5   ท่าน 
 งดออกเสียง    2  ท่าน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ) ข้อ 86 ระบุว่าการลงมติ
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่มี
คะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย หรือออกเสียง
ลงคะแนนลับ ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็น
เสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 กระผมนายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ ประธานสภาเทศบาลขอใช้สิทธิ
ออกเสียงโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาดเห็นด้วยกับการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อครับ 
       /เมื่อประธาน... 
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นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ 
ปลัดเทศบาลฯ 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
นายสัมฤทธิ์ จำเนียรกูล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 

 เมื่อประธานเป็นผู้ใช้สิทธิชี้ขาดคือเห็นด้วยกับการจัดซื้อรถตักหน้าขุด
หลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ มติที่ประชุมคือ 
 เห็นด้วย     6   ท่าน 
 ไม่เห็นด้วย  5   ท่าน 
 งดออกเสียง    1  ท่าน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเสียงข้างมากเพ่ือจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ครับ 
 ขอให้ผู้บริหารกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งครับ 
 
 กระผมนายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง ขอ
กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญกับญัตติที่
ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาเทศบาลครั้งนี้ครับ ในการประชุมครั้งต่อไปหากมี
งบประมาณคงเหลือใช้จ่ายเงินสะสมผู้บริหารจะนำรถกู้ชีพ EMS เข้าสู่สภาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปครับ 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ
ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลทำหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ขอนำเรียนว่าการจัดซื้อรถกู้ชีพ EMS 
นั้นต้องดูราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือนำเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือดู
งบประมาณคงเหลือในการใช้จ่ายเงินสะสมอีกครั้งครับ 
 บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลได้ล่วงเวลามาจนถึง เวลา ๑๒.10 น.    
แล้วขอให้หยุดพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ และเวลา 
๑๓.๐๐ น. ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมกันต่อครับ       
 ขณะนี้เวลา ๑๒.๑0 น. เชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 
และ เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้อีกครั้งครับ เพ่ือเข้าสู่วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอความต้องการ ความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนต้อง แก้ไขต่อไป  
 ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติม 
หรือไม่ ขอเชิญครับ 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 2 ขอเรียนว่าการดำเนินงานต่างๆสมาชิกสภาฯ
ควรดำเนินงานตามกรอบและแนวทางเดียวกันครับเพ่ือพัฒนาตำบลหนองปล่อง
ยิ่งขึ้นไปครับ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านกระผมนายสัมฤทธิ์ จำเนียรกูล สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองปล่อง เขต 1 กระผมเห็นว่าการที่ผู้บริหารเสนอญัตติเพ่ือ
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังในวันนี้เป็นการดีครับเนื่องจากหมู่ที่ 4 เมื่อฝนตกมีน้ำ
ท่วมขังหากมีรถช่วยระบายน้ำได้จะเป็นการดีมากครับ 
       / เรียน... 
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นายสนทยา  เภสัชชะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
นางต๋อย  เตียงนิล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
นางประนาด  สวัสดี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ปิดประชุม เวลา  14.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านกระผมนายสนทยา เภสัชชะ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองปล่อง เขต 2 ขอฝากให้เทศบาลช่วยประสานเรื่องรถปรับเกรดที่มา
ดำเนินการจาก อบจ.ว่าจะสามารถมาดำเนินการได้จริงหรือไม่เนื่องจากมีถนน
หลายเส้นที่ต้องการให้ปรับเกรดครับ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านดิฉันนางต๋อย  เตียงนิล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองปล่อง เขต 1 ขอนำเรียนว่าทุกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะ หากเทศบาลมีรถตักหน้าขุดหลังจะเป็นการดีมาก
ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อมีน้ำท่วมขังสามารถระบายน้ำได้โดยไม่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่ะ และเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดวัวควายประชาชนต้องจ้างรถมาขุดหลุม
ต้องใช้จ่ายเงินของตนเองถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมากค่ะ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านดิฉันนางประนาด สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองปล่อง เขต 2 ดิฉันรูสึกดีใจที่สมาชิกสภาฯเห็นความสำคัญกับการจัดซื้อรถ
ตักหน้าขุดหลังเนื่องจากดิฉันเคยประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านรอการระบายหาก
เทศบาลไม่ดำเนินการนำรถตักไปช่วยระบายน้ำประชาชนเดือดร้อนมากค่ะ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ขอเชิญผู้อำนวยการกอง ท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ที่
จะเสนอเพ่ิมเติมหรือชี้แจงเรื่องใดอีกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการประชุมครั้งนี้ ในสมัยการประชุมนี้ก็คงสิ้นสุดลงเท่านี้ ถ้าหากมีการประชุม
อะไรอีกก็จะมีหนังสือแจ้งทุกท่านมาร่วมประชุมอีกครั้ง ขอปิดการประชุม  
 
 
 
(ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์) 
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ               
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันที ่26 สิงหาคม 2567 แล้วถูกต้อง 

 
(ลงชื่อ     ประธานกรรมการ 
               (นางต๋อย  เตียงนิล) 
  
(ลงชื่อ)        กรรมการ 
              (นางประนาด  สวัสดี) 

     
(ลงชื่อ)        กรรมการ 
    (นางสมพิศ  จังอินทร์) 
 
(ลงชื่อ)          ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 

          (นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
                                               วันที่   26   สิงหาคม  2567 

 


